



ประกาศ กศจ.กรุงเทพมหานคร

เรื่อง รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก  
เพื่อขอมือหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๑๓  
ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์  
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดดังกล่าว จำนวน ๕๒ ราย นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองและ  
คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะ  
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมิน  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดแล้ว และ กศจ.กรุงเทพมหานคร พิจารณาให้ความเห็นชอบให้  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมือหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะ  
ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  
จำนวน ๕๔ ราย ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หากผู้ใดมีความประสงค์  
คัดค้านผู้ได้รับการคัดเลือก โดยมีประเด็นคัดค้านในด้านคุณสมบัติ และหรือด้านผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก  
ให้ยื่นคัดค้านที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางเว็บไซต์  
[www.sesao1.go.th](http://www.sesao1.go.th). โดยลงชื่อผู้คัดค้านตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ภายในเวลา ๑๕ วัน นับแต่วันที่  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ หากข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษารายใดมีคำร้องคัดค้านพียงขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ จะตั้ง  
คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยข้อคัดค้าน และเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณา  
ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสมยศ ศิริบรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์จังหวัดกรุงเทพมหานคร